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จากที่คณะกรรมการติดตามได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กาบริหารส่วนต าบล 
ตะโละไกรทอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีข้อเสนอแนะดังนี้    
 
 ปัญหา  

- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของ อบต.ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- การด าเนินโครงการพัฒนาและก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ อบต.ก าหนด ท า
ให้เกิดความล่าช้า  มีการกันเงินเพ่ือไปใช้จ่ายในปีงบประมาณหน้า 

- การจ ากัดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม ท าให้ขาดความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย 
ในการจัดกิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

 
ข้อเสนอแนะ  

- องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทองควรเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องด าเนินการให้อยู่ใน
กรอบเวลาที่ อบต.ก าหนด เพ่ือการติดตามประเมินผลโครงการสามารถเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ต่อไป  

- องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทองควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพ้ืนที่ ให้มีปริมาณเกิน 
70% ของประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่  เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมได้
ตามปกติ ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด    
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละไกรทอง   


